

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- LĐT BXH

Tam Đường, ngày tháng 5 năm 2023

V/v tăng cường công tác đảm bảo  
an toàn phòng, chống tai nạn  
thương tích, phòng chống đuối  
nước cho trẻ em

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 01/BĐHTE ngày 25/4/2023 của Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em và báo cáo vụ việc liên quan; Công văn số 648/SLĐT BXH-PCTNXH-BVTE ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu về việc phối hợp lắp đặt, thi công biển cảnh báo nguy hiểm khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; Để đảm bảo an toàn cho trẻ em nhất là trong dịp nghỉ hè năm học 2022-2023 và trong mùa mưa bão sắp tới, UBND huyện Tam Đường yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

**1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, toàn thể Nhân dân về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức phù hợp, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến từng trường học, lớp học, bản, khu dân cư và người dân (Có danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và hướng dẫn đường dẫn truy cập gửi kèm). Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch UBND huyện đã ban hành về công tác trẻ em: Kế hoạch số 1165/KH-UBND ngày 30/10/2020 thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 24/5/2021 về thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 30/11/2021 phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 05/4/2022 triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.**

**2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội**

Phối hợp với các cơ quan cơ, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa lũ; phát hiện các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em, cảnh báo, xử lý, khắc phục, giải quyết kịp thời khi có sự việc xảy ra. Tiếp nhận biển báo từ Sở Lao động - TB&XH và phân bổ bàn giao cho các xã có nguy cơ cao tai nạn đuối nước trẻ em.

Quan tâm thăm hỏi, động viên những gia đình có trẻ em không may bị đuối nước. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định.

**3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:** Phối hợp thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, rơi ngã và các nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, khu dân cư, trường học, lớp học... Đồng thời tham mưu đặt các biển cảnh báo, nhắc nhở để đảm bảo môi trường sống, học tập an toàn cho trẻ em.

#### **4. Đề nghị Huyện Đoàn; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, thị trấn**

Thực hiện tốt việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè đảm bảo học sinh có kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích và đảm bảo an toàn. Tuyên truyền, vận động đến các gia đình nâng cao sự quan tâm, trông, giữ, giám sát, nhắc nhở, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ gây tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trong kỳ nghỉ hè và mùa mưa bão, không để các em vui chơi, đi tắm ở các vùng có sông, suối mà không mặc áo phao, không có sự giám sát của người lớn... Vận động, khuyến khích các gia đình cho con em mình học bơi, tham gia các lớp học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Tăng cường lồng ghép việc hướng dẫn các kỹ năng an toàn và biện pháp can thiệp về phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước cho trẻ em; các thương tích thường gặp như: ngã, bỏng, súc vật cắn... Tiếp tục triển khai xây dựng Trường học an toàn, Ngôi nhà an toàn và cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

#### **5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật và tăng cường phối hợp liên ngành, các tổ chức, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, Cộng tác viên làm công tác trẻ em, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước.

Rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là khu vực hồ nước, sông suối, các khu vực nước sâu nguy hiểm, hệ thống thoát nước, đập nước thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ

em, lựa chọn địa điểm lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn để thi công lắp đặt biển cảnh báo. Huy động nhân công và vật liệu của xã để tiến hành lắp đặt các biển báo, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về những địa điểm nguy hiểm.

Căn cứ nội dung Công văn, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội*) theo mẫu gửi kèm. Định kỳ báo cáo 6 tháng (***gửi trước ngày 05/6***), báo cáo hàng năm (***gửi trước 05/12***) về để tổng hợp theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (Đ/c Thịnh);
- Lưu: VT, PLĐT BXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Xuân Thịnh**